

Số: 11/BC-KTXH

Mỹ Lộc, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Của Ban kinh tế-xã hội trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện**  
**Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban KT-XH đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện thuộc lĩnh vực KT-XH, kết quả thẩm tra như sau:

**I. THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH**

**1. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022**

**1.1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021**

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 4 với tốc độ lây lan nhanh, đã tác động trực tiếp đến kinh tế- xã hội của huyện, nhưng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội năm 2021 của huyện vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Ban KT-XH cơ bản nhất trí với những đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được chỉ ra trong Báo cáo của UBND huyện; đồng thời nhấn mạnh một số kết quả sau:

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được UBND huyện tập trung triển khai quyết liệt, chủ động, linh hoạt với các giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình địa phương được Nhân dân đánh giá cao. Thực hiện kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Trung ương và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Tình hình kinh tế cơ bản ổn định; Có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 55triệu/người/năm; Tốc độ tăng GTSX ngành nông lâm thủy sản tăng 2,67%; Thu ngân sách nhà nước đạt 426,4 tỷ đồng, đạt 266% dự toán, trong đó thu trừ sử dụng đất 62 tỷ đồng, tăng 53,8% so với dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai tích cực theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.



- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên- môi trường được chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra thường xuyên; đã hạn chế và xử lý dứt điểm số vụ vi phạm phát sinh mới.

- Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục- đào tạo được giữ vững; ngành giáo dục đã có các biện pháp linh hoạt trong tổ chức hoạt động giáo dục- đào tạo, đặc biệt là công tác dạy và học phù hợp với tình hình diễn biến dịch và cấp độ dịch ở từng địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến dần được tiếp nhận và xử lý hiệu quả ở mức độ 3, mức độ 4.

- Những đề xuất, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ hai đã được UBND huyện và các ngành có liên quan giải quyết, cơ bản đáp ứng được mong đợi và sự kỳ vọng của cử tri trong huyện.

*Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vẫn còn những khó khăn, hạn chế:*

- Một số chỉ tiêu kinh tế thấp hơn so với kế hoạch đề ra; 4/20<sup>1</sup> chỉ tiêu phát triển KT-XH không đạt, chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

- Công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương còn chưa quyết liệt, công tác giám sát theo dõi y tế tại nhà chưa chặt chẽ.

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế trong tích tụ ruộng đất và chưa có mô hình liên kết chuỗi.

- Công tác cấp đổi GCN QSDĐ sau DDĐT và xử lý theo hướng dẫn 1456/HD-STNMT còn rất chậm. Việc xử lý các trường hợp vi phạm đất đai từ trước trên địa bàn các xã còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

### **1.2. Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022**

Ban KT-XH cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp mà UBND huyện đã nêu trong kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

<sup>1</sup> Tốc độ tăng trưởng GTSX tăng 10,4%; Cơ cấu kinh tế; Tốc độ tăng GTSX ngành dịch vụ; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

- Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025.

- Triển khai xây dựng quy hoạch chung các xã, thị trấn theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu VI. Quản lý tốt các quy hoạch đã được ban hành trên địa bàn để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của huyện; các dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Mỹ Lộc, khu dân cư tập trung tại các xã để huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tạo động lực cho phát triển.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ở mức cao nhất. Quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong đó ưu tiên đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, chi cho con người và bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế, văn hóa, LĐTĐ&XH; Có biện pháp hiệu quả để thực hiện chỉ tiêu cấp GCN QSDĐ sau dồn điền đổi thửa...

## **2. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được UBND huyện quan tâm thực hiện trên nhiều lĩnh vực như: thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thẩm tra quyết toán ngân sách; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; tiết kiệm được 1.025 triệu đồng từ tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm 2021, UBND huyện quyết định thanh lý 06 tài sản với số tiền thu được 33,77 triệu đồng; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được 12 công trình, giám giá trị quyết toán trên 500 triệu đồng. Cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, kinh phí, đảm bảo các nhiệm vụ vẫn được triển khai thông suốt trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.



Tuy nhiên, một số khoản chi sự nghiệp còn tập trung cho chi hội họp, sơ kết, tổng kết; một số xã việc cân đối thu chi, điều hành ngân sách nhà nước khó khăn trong xử lý công nợ; diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang chưa được khắc phục.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả, đề nghị UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, ngân sách. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công theo quy định để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

### **3. Về lĩnh vực ngân sách và đầu tư công**

#### ***3.1. Về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021***

##### *a, Về thực hiện thu ngân sách năm 2021:*

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 426.926 triệu đồng đạt 266% dự toán huyện giao; thu tiền sử dụng đất 150.000 triệu đồng, đạt 107,1% dự toán tỉnh giao, 100% dự toán huyện giao; thu trừ tiền sử dụng đất ước đạt 62 triệu đồng bằng 153,8% dự toán tỉnh và huyện giao. Có 9/11 khoản thu đạt và vượt so với dự toán tỉnh và huyện giao.

Tuy nhiên, vẫn còn 2/11 khoản thu không đạt dự toán gồm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 69,3% so với dự toán của tỉnh, huyện giao, giảm 43,3% so với năm 2020; thu ngân sách khác đạt 92%, giảm 24,9% so với năm 2020.

##### *b, Về thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2021:*

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 499.750 triệu đồng đạt 218,4% dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 hầu hết được giải ngân đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ.

- Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 41.633 triệu đồng đạt 198,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 202,7% dự toán huyện giao, chiếm tỷ trọng cao trong chi ngân sách địa phương. - Chi thường xuyên ước thực hiện 220.551 triệu đồng đạt 108,6% dự toán tỉnh giao, đạt 108,3% dự toán huyện giao. Số tăng chi chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và chế độ chính sách mới phát sinh.

- Chi từ nguồn dự phòng đã kịp thời đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

##### *c, Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:*



Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công được đảm bảo chặt chẽ, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tổng nguồn vốn dự kiến bố trí đầu tư công là 128,467 triệu đồng, gồm: nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất hàng năm là 30.000 triệu đồng; nguồn vốn đấu giá đất KĐT thị trấn Mỹ Lộc là 90.000 triệu đồng; nguồn vốn năm 2020 chưa phân bổ chuyển sang là 8.467 triệu đồng.

Tại kỳ họp này, UBND huyện đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2021 theo hướng tăng vốn đầu tư lên 372.951 triệu đồng (*tăng 244.484 triệu đồng*), gồm: nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất hàng năm là 245.316 triệu đồng (*tăng 215.316*); nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất KĐT thị trấn Mỹ Lộc là 119.119 triệu đồng (*tăng 29.119 triệu đồng*); nguồn vốn năm 2020 chưa phân bổ chuyển sang 8.516 triệu đồng (*tăng 49 triệu đồng*).

Nguyên nhân phải điều chỉnh do nguồn đầu tư cho các dự án trên địa bàn huyện chủ yếu là từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị và các khu dân cư tập trung; trên thực tế, các nguồn này đều thay đổi (*như phân tích ở trên*) và một số dự án đã thực hiện quyết toán, thay đổi tổng mức đầu tư dẫn đến nguồn vốn bố trí cho công trình thay đổi.

Ban KT-XH nhất trí với đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2021 của UBND huyện, đề nghị HĐND huyện ban hành nghị quyết để UBND huyện thực hiện.

*d. Về bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế hoạch đầu tư công 2021:*

UBND huyện trình HĐND huyện số sung 04 danh mục dự án gồm:

- 02 dự án đầu tư mới: Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng với tổng mức đầu tư là 29.167 triệu đồng; Dự án lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc với tổng mức đầu tư là 5.600 triệu đồng.

- 02 dự án bố trí cấp đủ tổng mức đầu tư phân ngân sách huyện còn thiếu: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa trung tâm huyện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở Huyện ủy và các hạng mục phụ trợ; Mở rộng sân khuôn viên trụ sở HU- HDND- UBND huyện.

Báo cáo bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến đồng ý. Ban KT-XH nhất trí và đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện ban hành nghị quyết và có kế hoạch bố trí vốn nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo chủ trương đầu tư được duyệt. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

*e. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do UBND huyện làm chủ đầu tư:*



Năm 2021, trên địa bàn huyện đang thực hiện 14 dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư; trong đó, đã hoàn thành 04 dự án đầu tư cấp huyện<sup>2</sup>, 03 dự án đang trong thời gian lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư<sup>3</sup>, các công trình còn lại đang tiến hành thi công<sup>4</sup>. Ban KT-XH nhất trí với đánh giá trong báo cáo của UBND huyện: việc triển khai các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, đều đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra, nguồn vốn bố trí hợp lý, giải ngân kịp thời, thanh quyết toán đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó Ban cũng nhận thấy một số công trình, tiến độ thực hiện đầu tư một số dự án còn chậm như: dự án khu dân tập trung xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Hà các bước triển khai mất nhiều thời gian theo Luật đầu tư công 2019, công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...

Ban KT-XH đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án năm 2022 theo kế hoạch và quy định pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn của huyện với đơn vị tư vấn, giám sát để đảm bảo hiệu quả dự án cũng như đánh giá tác động của môi trường, sinh kế, không để phát sinh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân khi dự án đưa vào sử dụng.

### **3.2. Về dự toán thu chi NSNN; kế hoạch đầu tư công năm 2022**

#### **a. Về dự toán thu ngân sách:**

UBND huyện dự kiến giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 154.050 triệu (*giảm 3,9 % so với năm 2021*), trong đó thu trừ tiền sử dụng đất là 34.050 triệu đồng, bằng dự toán tình giao ; thu tiền sử dụng đất là 120.000 triệu đồng.

#### **b. Về dự toán chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương:**

Tổng chi ngân sách địa phương huyện giao 225.223 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện thực hiện 163.310 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn thực hiện 61.913 triệu đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 5.000 triệu đồng đạt 100% so với

<sup>2</sup>Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đại lộ Thiên Trường vào UBND xã Mỹ Thắng; Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và một số hạng mục phụ trợ phòng Giáo dục và đào tạo huyện; Dự án xây dựng, lắp đặt đài phun nước 02 hồ nước cửa trụ sở Huyện ủy và trụ sở HĐND- UBND huyện, cải tạo khu nhà giao dịch hành chính một cửa và một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HU-HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh KN4 đoạn từ cầu Thịnh đến cầu Nội xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc.

<sup>3</sup> Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng Lộc (đoạn từ QL21 chợ Đặng qua UBND xã Mỹ Hưng đến cầu Dừa đi thị trấn Mỹ Lộc và tuyến nhánh); Dự án xây dựng khu dân cư tập trung An Cổ, xã Mỹ Thành; Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xóm 3, xã Mỹ Trung.

<sup>4</sup> Dự án Cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà, điểm cuối đê La xã Mỹ Tiến); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà; Dự án cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đê La xã Mỹ Tiến); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh; Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc; Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng; Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà.



dự toán tình giao, chi thường xuyên thực hiện 215.713 triệu đồng đạt 100,3% dự toán tình giao (tăng 6,2% so với dự toán 2021).

Dự toán phân bổ chi ngân sách đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn về tổng số đảm bảo không thấp hơn dự toán chi ngân sách năm 2021.

Định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 về tổng thể đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2022.

*Để thực hiện tốt dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo:*

- Quản lý tốt nguồn thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhất là các khoản thu chưa đạt dự toán năm 2021. Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và thực hiện phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 ngay sau kết thúc kỳ họp thứ ba.

- Các đơn vị thụ hưởng ngân sách cần dự báo những nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình xây dựng dự toán nhằm hạn chế chi vượt dự toán so với kế hoạch giao đầu năm; Đối với các khoản chi chưa được phân bổ do chưa có đủ điều kiện giao từ đầu năm: đề nghị UBND huyện căn cứ vào nguồn vốn, khoản thu bổ sung trong năm phân bổ bổ sung đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách và dự toán được duyệt, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện và báo cáo lại HĐND tại kỳ họp gần nhất.

- Các cơ quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán năm 2021 và những năm trước.

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2022 do UBND huyện trình bày. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

*c. Về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022:*

Tổng nguồn vốn phân bổ năm 2022 là 159.413 triệu đồng; trong đó: nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất hàng năm là 10.000 triệu đồng; nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất KĐT thị trấn Mỹ Lộc là 110.000 triệu đồng; nguồn vốn thu sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ chuyển sang 39.413 triệu đồng. Dự kiến phân bổ:



- Đầu tư hạ tầng, GPMB KĐT thị trấn và các KDC tập trung phân bổ đảm bảo theo quy định tại NQ 30/2018/NQ-HĐND tỉnh Nam Định, NQ số 53/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh Nam Định.

- Nguồn vốn do huyện quản lý, điều hành là 142.413 triệu đồng trong đó: nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất hàng năm là 2.000 triệu đồng; nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất KĐT thị trấn Mỹ Lộc là 101.400 triệu đồng; nguồn vốn thu sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ chuyển sang 39.013 triệu đồng.

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2022 trình tại kỳ họp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao chất lượng lập và thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, có giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

#### **4. Về định mức nguyên tắc và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách huyện**

Việc xây dựng định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách nhà nước huyện Mỹ Lộc đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 và hướng dẫn của Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Nguyên tắc phân bổ nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất phù hợp với quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi năm 2022 trình tại kỳ họp.

Tổng số vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 của huyện là 1.466,852 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn chuyển nguồn từ giai đoạn 2016- 2020 chuyển sang là 8,517 tỷ đồng; nguồn vốn thu từ tiền đất kế hoạch hằng năm là 216,515 tỷ đồng; nguồn vốn thu từ tiền đất đấu giá khu đô thị là 234,119 tỷ đồng; nguồn vốn thu từ tiền đất đấu giá khu dân cư là 962,900 tỷ đồng.

Ban Kinh tế- xã hội nhất trí với định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định. Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khu dân cư tập trung trên địa bàn, sớm có quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo thời gian thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư.

## **II. THẨM TRA TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**



Dự thảo các nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban Kinh tế- xã hội thẩm tra được chuẩn bị đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và phù hợp với các nội dung của các tờ trình. Ban Kinh tế- xã hội đề nghị HĐND huyện thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện, kính trình HĐND huyện xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu mời dự kỳ họp;
- Lưu VT, Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tuấn Ngọc**